

ชื่อเรื่อง

การขยายคริสตจักรในปัจจุบัน กรณีศึกษา
คริสตจักรสวนดอก ภาค 2 เชียงราย

ผู้จัดทำ

ชอบ ชัยธรรม

หลักสูตร

ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแม่คิลวารี่

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงไท อุบเงิน

วันที่อนุมัติผลงาน

16 กรกฎาคม 2009

จำนวนหน้า

56 หน้า

คำสำคัญ

การขยายคริสตจักร

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์นี้มีชื่อเรื่องว่า “การขยายคริสตจักรในปัจจุบัน กรณีศึกษา คริสตจักรสวนดอก” ภาค 2 เชียงราย ผู้เขียนได้แบ่งพันธกิจนิพนธ์ออกเป็น 5 บทด้วยกันดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ปัญหาและแรงจูงใจในการเขียนพันธกิจนิพนธ์

เรื่องการขยายคริสตจักรการตั้งคริสตจักรลูก โดยการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระองค์ให้ไปทั่วทุกหมู่บ้าน และตำบล ในประเทศไทย หาวิธีที่เกิดผลแบบทวีคูณ และยั่งยืนมานำเสนอให้คริสเตียนไทย คริสตจักรในประเทศไทยได้รับทราบและเอาไปปฏิบัติ เพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์ ตัวอย่างจากอาจารย์เปาโล ในพระธรรมกิจการ ตัวอย่างจากผู้ประกาศในหนังสืออ้างอิงต่างๆ ตัวอย่างจากมิชชันนารี ตัวอย่างจากคริสตจักรในเกาหลี และตัวอย่างจากคริสตจักรสวนดอก โดยใช้วิธีการและขั้นตอนในการค้นคว้า ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตามที่บทที่ 1 ได้ทำขั้นตอนต่างๆสำหรับบทต่อไปจะทำตามขั้นตอนที่วางไว้

บทที่ 2 ศาสนศาสตร์ว่าด้วย การขยายคริสตจักร ในพระธรรมกิจการ

บทนี้กล่าวถึงคำศัพท์ที่สำคัญ พระธรรมกิจการที่นำมาเขียนพันธกิจนิพนธ์ มีอาจารย์เปาโลผู้ตั้งคริสตจักร ขยายคริสตจักร ประวัติความเป็นมาของอาจารย์เปาโล วิธีการประกาศที่เกิดผลของอาจารย์เปาโล การเดินทางประกาศของอาจารย์เปาโลทั้ง สาม ครั้ง การประกาศพระกิตติคุณของอัครทูต และบรรดาศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ลูกาผู้เขียนพระธรรมกิจการ ประวัติของหมอลูกา

บทที่ 3 การขยายคริสตจักรในปัจจุบัน และของคริสตจักรสวนดอก

การขยายคริสตจักรในปัจจุบันเพื่อคนไทยทั้งปวงจะได้รับ ความรอด ตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ และผู้เชื่อได้รับการสอนพระวจนะของพระเป็นเจ้า เพื่อผู้เชื่อและกลับใจจะได้มีความเชื่อที่มั่นคง เข้มแข็ง เจริญขึ้นและประกาศขยายออกไป วิธีการ คือมีผู้เชื่อในสถานที่นั้นๆ จากการประกาศหรือสมาชิกจากคริสตจักรแม่ไปอยู่ แล้วคริสตจักรแม่ได้ไปหาสถานที่ โดยซื้อหรือเช่า แล้วแบ่งคนไปร่วมนมัสการ ร่วมรับผิดขอเงินเดือนผู้รับใช้จนกระทั่งช่วยตัวเองได้ ตัวอย่างคริสตจักรสวนพลู และคริสตจักรมักกะสัน ร่วมกันไปเปิดคริสตจักรสาธิตรัฐ จน คริสตจักรนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ คริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย ที่มีคริสตจักรลูก 3 แห่ง สองแห่งช่วยตัวเองได้ และมีสมาชิกจำนวนมาก ความเป็นมาของคริสตจักรที่ 1 เวียง เชียงราย ที่เป็นคริสตจักรแม่ เคยเป็นคริสตจักรลูกมาก่อน โดยคริสตจักรโอเวอร์บรู๊คแห่งอเมริกา เป็นผู้ ออกเงินซื้อที่ดินและสร้างพระวิหาร และให้คำกล่าวไว้ว่า " แท้จริงคริสตจักรนี้เป็นมารดาของ คริสตจักรอื่นๆ" คริสตจักรสวนดอกเป็นคริสตจักรในการทำพันธกิจนิพนธ์ มีการเกิดเป็น คริสตจักรลูกของคริสตจักรในอเมริกามาก่อน หมอบริกซื้อที่ดินในราคาสามร้อย แล้วรวบรวมเงิน สร้างพระวิหาร มีพ่อครูหลวงแมคกิลวารีมาเยี่ยมเยียน ตามประวัติคริสตจักรต่างๆก็เคยเป็น คริสตจักรลูกมาก่อน และคริสตจักรสวนดอกไม่หยุดแค่เป็นลูก แต่เติบโตเป็นแม่ของคริสตจักร อื่น สี่ แห่ง คือคริสตจักรพระพรปางขอน หมวดคริสเตียนแม่ผดุงเจริญ หมวดคริสเตียนบ้านแม่ เลี่ยม หมวดคริสเตียนบ้านห้วยแก้ว และจุดประกาศบ้านไผ่ คริสตจักรสวนดอก จึงเป็นแบบอย่าง ที่คริสตจักรต่างๆต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล

การวิจัยข้อมูลที่ไปลงพื้นที่ ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ 87 คน ได้ทำ ตารางที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และทำเป็นร้อยละทศนิยมสองตำแหน่ง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้ความร่วมมืออย่างดี สมกับที่ร่วมกันประกาศแล้วมีคริสตจักรลูก ได้ทำตารางที่ 2 เป็น

ข้อมูลการมีส่วนร่วมและความคิดเห็น ได้คิดเป็นร้อยละ ทศนิยมสองตำแหน่ง วิจัยผลออกมาได้ ว่า 91 % เห็นด้วยกับการมีคริสตจักรลูกของคริสตจักรสวนดอก และสนับสนุน ทั้งทางการ อธิษฐานวิงวอน ถวายตัว ถวายเวลา ถวายทรัพย์ และเยี่ยมเยียน อุปสรรคและปัญหาที่ หมวดแม่ผดุงเจริญ ได้รับการแก้ไข โดยประธานคริสตจักรภาคที่ 2 ได้ไปพบพูดคุยกับชาวบ้าน ที่ต่อต้านไม่ให้สร้างพระวิหารของพระเป็นเจ้าของ และไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด และใช้ความอดทน

บทที่ 5 บทสรุป ข้อเสนอแนะ วิธีการ และการทำชวณต่างๆ

บทที่ห้านี้ได้สรุปประเด็น ปัญหา และแรงจูงใจในการเขียนพันธกิจนิพนธ์ คือต้องการให้ คริสตจักรในประเทศไทยมีคริสตจักรลูก มีการขยายคริสตจักร โดยต้องตระหนักถึงพระบัญชา ของพระเยซูคริสต์ที่คริสเตียนต้องทำอยู่เฉยไม่ได้ ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วทั้งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อาจารย์เปาโล และอัครสาวก และสาธุศิษย์กับการขยายคริสตจักร และในอดีตที่คริสเตียนใน ยุโรปอเมริกาได้ส่งมิชชันนารีมาไทย มาตั้งคริสตจักรลูก เมื่อคริสตจักรแม่ขยายคริสตจักรก็ เกิดผล มีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น เมื่อไม่ทำก็ไม่ได้คริสตจักรลูก ทำชวณว่าคริสเตียนจะทำหรือไม่ทำ ตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์